



Title :	ม.แม่ฟ้าหลวง จัดตลาดนัดหลักสูตร
Subject Heading 1 :	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Subject Heading 2 :	-
Source :	เชียงรายทูเดย์, ปีที่ 1 ฉบับที่ 12 มกราคม 2553 หน้า 15
Date :	

# ม.แม่ฟ้าหลวง จัดตลาดนัดหลักสูตร



เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2553 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 1๗ ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2553 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 ปี บริเวณราชินีนาถ พร้อมฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "Admissions 2010 - 2011" โดย คุณศศิธร อธิษฐ์โก ผู้จัดการสมาคมอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (สอ.ท.) มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 3,000 คน มีทั้งจากจังหวัด เชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง ต่างก็ให้ความสนใจชมและรับข้อมูลจากแต่ละมหาวิทยาลัยอย่างคึกคัก สำหรับนิทรรศการของ มฟล. มีนักเรียนให้ความสนใจจากสำนักวิชา โดยเฉพาะสำนักวิชานิติศาสตร์ และสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายประติษฐ์ หม่อมศรี หัวหน้าส่วนรับนักศึกษา มฟล. กล่าวว่าการจัดตลาดนัดเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์หลักสูตรในวงกว้างสู่คนในชนบทมีนักเรียน นักศึกษา ครู ผู้ปกครองและผู้สนใจทั่วไป เป็นข้อมูลในการเลือกหลักสูตรหรือสาขาที่ตรงกับความต้องการหรือความถนัดของนักศึกษาในทางเลือกใน Admissions ในปี 2553 และ 2554 สำหรับ มฟล. มีรายละเอียดเกี่ยวกับ 34 หลักสูตร

สาขาวิชาที่เปิดสอน จำนวนหนึ่งเป็นสาขาวิชาที่ขยายเพิ่มจากหลักสูตรนานาชาติ เช่น สาขา ๑ หลักสูตร ที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา 2554 ดังนี้ หลักสูตรสาขาการดูแลสุขภาพบัณฑิต (วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม), หลักสูตรสาขาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (วิชาเอกอสังหาริมทรัพย์และความปลอดภัย) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

และสำหรับหลักสูตรของมฟล. ที่น่าสนใจมากในขณะนี้ คือ ปริญญาตรีใบที่ 2 หลักสูตรภาษาจีน มีสมัครเฉพาะผู้จบปริญญาตรีแล้ว เรียนโอนบางรายวิชา และเรียนมีเงินเดือนในส่วนที่เป็นภาคเงิน เนื่องจากมีประจำหลักสูตรเป็นอาจารย์ชาวจีน และส่วนหนึ่งเป็นอาจารย์จากอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเปิดสอนแล้ว มีผู้เรียนจำนวน 20 คน โดยมีนักศึกษา 17 คน เรียนที่ มหาวิทยาลัยนานาชาติบรูไนบารู เมืองบรูไน ประเทศบรูไน (อาคารปัญญาภูมิ) และอีก 3 คน เรียนที่ มฟล. เชียงราย ส่วนระบบการเรียนการสอนทางไกล เปิดไม่พอเชื่อมกับกรุงเทพ โดยมีอาจารย์ผู้ช่วยสอนอยู่ตามชื่อภาคเรียนและช่วยพัฒนาการออกเสียง ผู้เรียนจำนวนหนึ่งมีอาชีพเป็นแอร์โฮสเตส บางคนเป็นอาจารย์สอนหนังสือ บางคนเป็นต่างชาติ ต่างต้องการวุฒิการศึกษาภาษาจีน

นายประติษฐ์ กล่าวต่อว่า สำหรับระบบรับนักศึกษาของมฟล. เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลาง จำนวนรับนักศึกษาแต่ละปีจะอยู่ที่ 2,500 คน การรับนักศึกษานอกจากผ่านระบบโควตาแล้ว ยังมีผ่านระบบ Admissions ที่จะถึงนี้ และภายหลังมีการเปิดจำนวนรับนักศึกษาในแต่ละสำนักวิชาแล้วหากยังไม่เต็มจำนวนจะมีการเปิดรับเพิ่มเติมภายหลัง Admissions ในบางสาขาวิชา เพราะมีหลายสาขาวิชาที่ผ่านเข้ามาไม่สามารถเปิดรับเพิ่มเติมภายหลังได้เนื่องจากนักจะเต็มจำนวนรับแล้วตั้งแต่ Admissions คือ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์, หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ, หลักสูตรธุรกิจการบิน เป็นต้น